

6. โครงการในอนาคต

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะลงทุนและขยายธุรกิจเพื่อสร้างผลตอบแทนสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพในการประกอบธุรกิจของทุกสื่อที่**บริษัทฯ** ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ควบคู่กับการนำข้อได้เปรียบในด้านต่างๆ ของ**บริษัทฯ** ในฐานะเป็นผู้ผลิตและจัดหาข้อมูลข่าวสาร เช่น ความพร้อมของเนื้อหาข้อมูลข่าวสาร ชื่อเสียงอันเป็นที่รู้จักและความนิยมของผู้ชมที่มีต่อรายการและผู้ดำเนินรายการของ**บริษัทฯ** ภาพลักษณ์อันดีของ**บริษัทฯ** ในฐานะต้นแบบของสถานีข่าวโทรทัศน์ที่มีคุณภาพ มาต่อยอดขยายไปยังธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดแก่**บริษัทฯ** ทั้งนี้โครงการในอนาคตของ**บริษัทฯ** ที่มีแผนงานจะดำเนินการในปี 2553 – 2555 มีดังนี้

6.1 โครงการปรับปรุงเครื่องมืออุปกรณ์ในธุรกิจสื่อโทรทัศน์ให้เป็นระบบดิจิทัล

ปัจจุบัน เครื่องมืออุปกรณ์ในการผลิตข่าวและรายการโทรทัศน์ของ**บริษัทฯ** มี 2 ระบบ ทั้งระบบอนาล็อกและระบบดิจิทัล เนื่องจาก**บริษัทฯ** ยังคงมีการใช้งานเครื่องมืออุปกรณ์ระบบอนาล็อกที่ได้ลงทุนในช่วงแรกของการก่อตั้งสถานีข่าว Nation Channel อยู่ ซึ่งเครื่องมืออุปกรณ์ระบบอนาล็อกดังกล่าวเป็นข้อจำกัดทำให้การนำเนื้อหาข้อมูลและภาพจากรายการข่าวหรือรายการโทรทัศน์ไปใช้ประโยชน์ในสื่ออื่นๆ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องของ**บริษัทฯ** ขาดความคล่องตัว เนื่องจากจะต้องดำเนินการแปลงข้อมูลและภาพที่ถูบันทึกลงม้วนเทปในระบบอนาล็อกให้เป็นระบบดิจิทัลก่อนที่จะนำไปใช้เผยแพร่ในสื่ออื่น เช่น เว็บไซต์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ นอกจากนี้ ม้วนเทปข้อมูลและภาพข่าวดังกล่าว ต้องใช้พื้นที่จัดเก็บจำนวนมากและใช้เวลาในการค้นหานั้น **บริษัทฯ** จึงมีแผนที่จะเพิ่มศักยภาพการผลิตรายการข่าวและรายการโทรทัศน์ของสถานีข่าว Nation Channel โดยการลงทุนจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ที่เป็นระบบดิจิทัลมาเปลี่ยนทดแทนเครื่องมืออุปกรณ์เดิมที่เป็นระบบอนาล็อกทั้งหมด ซึ่งจะช่วยให้ประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการปฏิบัติงานของทีมงานในด้านการติดต่อ การบันทึกเสียง การเรียงข่าว การส่งออกอากาศ การจัดเก็บและการค้นหา อีกทั้ง เป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการขยายงานในธุรกิจสื่อรูปแบบใหม่ในอนาคต ทั้งนี้ **บริษัทฯ** จะดำเนินการโครงการดังกล่าวในปี 2553 โดยมีงบประมาณลงทุนในประมาณ 60 -70 ล้านบาท

6.2 โครงการลงทุนช่องรายการโทรทัศน์ใหม่

จากแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวีในปัจจุบัน อันเป็นผลจากการใช้บังคับของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการฯ ซึ่งทำให้ทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวีสามารถมีโฆษณาได้ **บริษัทฯ** จึงมีแผนงานจะลงทุนผลิตช่องรายการโทรทัศน์ใหม่ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มฐานผู้ชมรายการโทรทัศน์และรายได้โฆษณาของ**บริษัทฯ** ในอนาคต โดยมีแนวคิดให้เป็นช่องรายการโทรทัศน์สาระความรู้และบันเทิงสำหรับกลุ่มเยาวชนวัยรุ่น อายุระหว่าง 15 - 25 ปี ที่จะเป็นฐานผู้ชมของสถานี Nation Channel ในอนาคต และมีช่องทางการแพร่ภาพออกอากาศผ่านหลากหลายสื่อ เช่น ช่องทีวีดาวเทียมระบบ KU-Band เคเบิลทีวีท้องถิ่น โทรทัศน์ในสถาบันการศึกษาระดับมัธยมปลายและมหาวิทยาลัย เว็บไซต์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้น ทั้งนี้ **บริษัทฯ** กำหนดงบประมาณลงทุนในโครงการดังกล่าวประมาณ 30 - 40 ล้านบาท และคาดว่าจะเริ่มดำเนินการและสามารถเผยแพร่ภาพช่องรายการโทรทัศน์ใหม่ดังกล่าวได้ภายในปี 2553

6.3 โครงการพัฒนาศักยภาพเว็บไซต์

บริษัทฯ มีแผนงานลงทุนจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ ระบบจัดเก็บข้อมูล และโปรแกรมคอมพิวเตอร์รองรับการใช้งานในแบบเครือข่ายสังคม (Social Networking) รวมทั้ง พัฒนาประสิทธิภาพและเพิ่มจำนวนบุคลากรในส่วนงานดังกล่าว เพื่อเพิ่ม

ศักยภาพเว็บไซต์**บริษัทฯ** ให้มีความทันสมัยและรองรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตในรูปแบบต่างๆ สำหรับกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการรวมกลุ่มในรูปแบบเครือข่ายสังคม อันเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้จากการขายโฆษณาบนเว็บไซต์ และรายได้จากผู้ใช้บริการเว็บไซต์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดย**บริษัทฯ** กำหนดงบประมาณลงทุนในโครงการดังกล่าวประมาณ 5 - 10 ล้านบาท และคาดว่าจะจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ และบุคลากร เพื่อดำเนินการแผนงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ ภายในปี 2553

6.4 โครงการขยายธุรกิจสู่การเป็นผู้ให้บริการข้อมูลข่าวสารทางโทรศัพท์เคลื่อนที่รูปแบบใหม่ๆ

ในปี 2552 **บริษัทฯ** ได้ลงทุนติดตั้งระบบ SMS Gateway เป็นของตนเอง ประกอบด้วย ระบบบริหารจัดการการส่งข่าวหรือรายงานเหตุการณ์ต่างๆ ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ในรูปแบบ SMS และ MMS และระบบจัดเก็บฐานข้อมูลสมาชิกผู้รับข่าวผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งโครงการลงทุนดังกล่าวช่วยให้**บริษัทฯ** ลดค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างบริษัทผู้ให้บริการภายนอก อีกทั้ง ข้อมูลฐานสมาชิกดังกล่าวนับเป็นประโยชน์ต่อการปรับแผนกลยุทธ์ทางการตลาดในการรักษาฐานสมาชิกเดิมและขยายจำนวนสมาชิกรายใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ภายหลังจากการติดตั้งระบบ SMS Gateway แล้วเสร็จ **บริษัทฯ** มีแผนงานที่จะขยายธุรกิจและเตรียมการรองรับสู่การเป็นผู้ให้บริการข้อมูลข่าวสารทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ในรูปแบบใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นตามการพัฒนาของเทคโนโลยีการสื่อสารในอนาคต ซึ่ง**บริษัทฯ** ได้กำหนดงบประมาณเพื่อรองรับการขยายธุรกิจดังกล่าวไว้ประมาณ 5 -10 ล้านบาท และคาดการณ์ว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ในปี 2553 เป็นต้นไป

สรุปเงินลงทุนโครงการในอนาคตทั้งสิ้น ประมาณ 100 -130 ล้านบาท